



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักปลัดเทศบาล งานการเจ้าหน้าที่

ที่ สป. ๒๐๗/๒๕๕๙

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙

เรื่อง ขอความร่วมมือเผยแพร่ข่าวสารการประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาล

เรียน ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน

ตามที่เทศบาลตำบลนากลาง ได้ดำเนินการประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาล จำนวน ๑ ตำแหน่ง คือ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานศึกษา และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้ว เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุม สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ชั้น ๓ ศาลากลางจังหวัดหนองบัวลำภู นั้น

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปตามระเบียบฯ แบบแผนของทางราชการ และโปร่งใส เป็นธรรม ดังนั้นเห็นควรแจ้งงานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน ได้ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ข่าวสารการประกาศ การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหาร สถานศึกษาของเทศบาล โดยประกาศผ่านทางเว็บไซต์ของเทศบาลตำบลนากลางเพื่อให้รับทราบโดยทั่วกัน

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายทองหลั่น เกษทองมา)
นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง



ประกาศเทศบาลตำบลนากลาง

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาล

ตามประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาล ลงวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ได้กำหนดให้มีการรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาล ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา ระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙ และดำเนินการสอบคัดเลือก ในวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดหนองบัวลำภู ไปแล้วนั้น

บัดนี้ การรวมคะแนนภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก) ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะสำหรับตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) เสร็จเรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามข้อ ๑๗ ของประกาศ ก.ท.จ.หนองบัวลำภู เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบคัดเลือกสำหรับพนักงานเทศบาล พ.ศ.๒๕๕๗ ลงวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๘ จึงประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาล เรียงลำดับจากผู้ได้คะแนนรวมสูงสุดลงมาต่ำสุดตามลำดับ รายละเอียดตามบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือก แนบท้ายประกาศนี้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้

๑. โดยเทศบาลตำบลนากลางจะประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก จำนวน ๒ เท่าของอัตราว่างที่ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือก โดยเรียกรายงานตัวผู้สอบคัดเลือกได้ลำดับที่ ๑ ภายใน ๓๐ วัน และเมื่อได้มีการบรรจุแต่งตั้งผู้สอบคัดเลือกได้ตามจำนวนอัตราที่ว่างที่จะแต่งตั้งแล้ว บัญชีสำรองจะยกเลิกทันที

๒. ผู้ได้รับการสอบคัดเลือกรายใด ได้รับการขึ้นบัญชีผู้สอบคัดเลือกได้ตามประกาศนี้ ถ้าผู้นั้นได้แจ้งขอสละสิทธิในการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ ให้เป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีผู้นั้นในบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือก

๓. ผู้ที่ผ่านการสอบคัดเลือกที่ได้รับการขึ้นบัญชีตามประกาศนี้ แต่อยู่ระหว่างหาหรือ ก.ท. จะได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารเมื่อได้รับแจ้งผลการตอบข้อหาหรือของ ก.ท. ว่ามีคุณสมบัติครบถ้วน และ ไม่ก่อนวันที่ ก.ท.จ.หนองบัวลำภู มีมติเห็นชอบ

๔. การสอบคัดเลือกครั้งนี้ ผู้สอบคัดเลือกได้ ได้ตรวจสอบและรับรองตนเองแล้วว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติครบถ้วน ดังนั้นหากภายหลังตรวจพบว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติไม่ครบถ้วน แม้จะเป็นผู้สอบคัดเลือกได้แล้ว หรือได้รับการแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบคัดเลือกได้ไปแล้วก็ตาม เทศบาลจะรายงาน ก.ท.จ.หนองบัวลำภู ให้ความเห็นชอบแต่งตั้งผู้นั้นกลับสู่ตำแหน่งเดิมหรือตำแหน่งอื่นที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่งที่ ก.ท. กำหนดซึ่งเป็นตำแหน่งว่างแทน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายทองหลั่น เกษทองมา)

นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล
เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาล
(แนบท้ายประกาศเทศบาลตำบลนากลาง เรื่องการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการสอบคัดเลือก
พนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารสถานศึกษาของเทศบาล
ลงวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๕๙)

๑. ตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา

เลข ประจำ ตัวสอบ	ชื่อ - นามสกุล	ตำแหน่ง/สังกัด	คะแนน (๓๐๐ คะแนน)			รวม	คิดเป็น ร้อยละ	ได้ ลำดับที่
			ภาค ก. (๑๐๐)	ภาค ข. (๑๐๐)	ภาค ค. (๑๐๐)			
๐๐๑	นายเอกสิทธิ์ ธนะสูตร	รองผู้อำนวยการสถานศึกษา อันดับ คศ.๑ เทศบาลตำบลนาด้วง อ.นาด้วง จ.เลย	๖๔	๘๒	๘๕	๒๓๑	๗๗	๑



(นายทองหลั่น เกษทองมา)
 นายกเทศมนตรีตำบลนากลาง